

Được tạo ra dựa trên thông tin trang web của Cơ quan Hưu trí Nhật Bản



Tôi đã tốt nghiệp trường đại học ở Nhật vào tháng 3 và đang làm nhân viên chính thức tại công ty ở Nhật từ tháng 4. Sau khi hoàn thành thủ tục tham gia hưu trí cho người lao động tại công ty, tôi đã nhận được thông báo từ văn phòng hưu trí Nhật Bản rằng **tôi chưa đóng bảo hiểm hưu trí quốc dân trong 2 năm**. Tôi được miễn đóng lương hưu khi còn là sinh viên, vậy tại sao tôi lại nhận được thông báo này.

A
Bất kể quốc tịch nào, tất cả mọi người sống ở Nhật Bản, đều có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm lương hưu khi đến tuổi 20. Nếu bạn là sinh viên, Nhật Bản có "hệ thống thanh toán đặc biệt dành cho sinh viên" cho phép bạn miễn thanh toán phí bảo hiểm lương hưu khi bạn đang còn là sinh viên học tại trường. Nhưng bạn cần phải làm thủ tục này, trong thời gian bạn là sinh viên, vì bạn đã không làm thủ tục miễn, nên khoảng thời gian đó được coi là khoảng thời gian bạn chưa thanh toán.

Trong thời gian chưa được 2 năm kể từ thời hạn đóng bảo hiểm lương hưu (khoảng thời gian từ thời điểm nộp đơn đến 2 năm 1 tháng trước đó), thì bạn có thể nộp đơn miễn giảm. Bạn có thể nộp đơn tại quầy lương hưu quốc dân tại văn phòng thành phố, thị trấn,... Văn phòng hưu trí hoặc trường học mà bạn đang theo học. Vui lòng kiểm tra trang Web của Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản để biết thêm chi tiết về thủ tục.



Lưu ý

- Khoản thanh toán đặc biệt của sinh viên, theo nguyên tắc thì không phụ thuộc vào ngày nộp đơn, vì vậy sẽ là khoảng thời gian được xem xét từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau (nếu ngày nộp đơn từ tháng 1 đến tháng 3, thì tính từ tháng 4 năm trước đến tháng 3), **Bạn cần phải nộp đơn hằng năm**. Mặc dù có thể nộp đơn cho nhiều năm, nhưng cần phải làm đơn cho mỗi năm.
- Nếu đã **quá 2 năm kể từ thời hạn thanh toán**, bạn sẽ **không thể thanh toán nữa**, do đã hết thời hạn.
- Nếu có **một khoảng thời gian chưa nộp**, có thể ảnh hưởng đến các thủ tục lưu trú, thủ tục xin vĩnh trú, gia hạn Visa.



Tài liệu tham khảo

[Về thủ tục thanh toán đặc biệt của sinh viên về phí bảo hiểm lương hưu quốc dân](#)

Cơ quan Hưu trí Nhật Bản

Ngôn ngữ:

15 ngôn ngữ trong đó có: Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Tagalog, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Tây Ban Nha.



Nơi liên hệ

[Bàn tư vấn qua điện thoại đa ngôn ngữ](#)
Cơ quan Hưu trí Nhật Bản

Ngôn ngữ :

Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Tagalog, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Nepal

